

Số: /BC-SCT

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới các hình thức trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh về việc tổng kết Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới các hình thức trên địa bàn tỉnh (*Chỉ thị số 05*), Sở Công Thương báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, quán triệt, chỉ đạo, triển khai thực hiện

Thực hiện Chỉ thị số 05, Giám đốc Sở Công Thương phối hợp với Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, đoàn viên trong Sở; phối hợp với tập trung chỉ đạo việc nêu gương của đảng viên, lãnh đạo, quản lý và thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với công chức, viên chức, người lao động trong việc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn liền với thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU ngày 16/11/2012 của Tỉnh ủy về phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên và Quyết định 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi, Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 30/11/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Đồng thời, việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND tỉnh cũng là nội dung cụ thể trong phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” đi đôi với học tập, rèn luyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, được cụ thể hóa trong Quy chế làm việc, Kế hoạch thực hiện Quyết định 20, Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp áp dụng tại Sở Công

Thương và nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy, Giám đốc Sở, Ban Chấp hành công đoàn, Chi đoàn TNCSHCM thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chuẩn mực đạo đức theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với đạo đức nghề nghiệp của Sở Công Thương do Đảng ủy Sở ban hành; Quy định về nêu gương, Quy định về trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu của Đảng ủy và của Sở Công Thương và hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ quan, đơn vị.

2. Kết quả thực hiện

Theo các quy định nêu trên, hàng năm Giám đốc Sở phối hợp với Đảng ủy Sở chỉ đạo 100% đảng viên, công chức, viên chức đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về *“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”* gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về *“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”*; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bản cam kết được xác định là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Đồng thời, hàng năm, Sở Công Thương thực hiện đăng ký xây dựng Cơ quan văn hóa, Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đăng ký xây dựng cơ quan đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Tại địa phương, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia thực hiện phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc; vận động Nhân dân tham gia tố giác tội phạm và giúp đỡ lực lượng chức năng trong đấu tranh chống loại tội phạm này; cam kết bản thân và gia đình không tiếp tay hoặc liên quan đến loại tội phạm này.

Theo đó, liên tục qua các năm, Sở được công nhận Cơ quan văn hóa, Cơ quan đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự được cấp thẩm quyền, cơ quan chức năng công nhận; 100% công chức thực hiện tốt cam kết về rèn luyện đạo đức, lối sống, không vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, không vi phạm quy định Chỉ thị số 05 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới các hình thức trên địa bàn tỉnh và các quy định về phòng chống tội phạm trong tình hình mới. 100% gia đình đảng viên, công chức, viên chức đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tại địa phương, trong đó, có nhiều Gia đình văn hóa tiêu biểu, góp phần đẩy lùi tệ nạn cờ bạc trên địa bàn.

II. Nhận xét chung

- Trong thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND tỉnh luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm thực hiện gắn với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Ngành và phong trào của các đoàn thể.

- Công chức, viên chức và người lao động quán triệt, nhận thức cao và nghiêm túc chấp hành quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cờ bạc, không để xảy ra việc vi phạm quy định nêu trên.

III. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05, gắn với thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 30/11/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

2. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và lao động trong toàn ngành hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cờ bạc trong tình hình mới.

3. Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp, nhất quán, đồng bộ trong việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cờ bạc.

Trên đây là báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới các hình thức trên địa bàn tỉnh của Sở Công Thương, kính đề nghị Công an tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh (B/cáo);
- GD, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Huy